

# จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 'สยามกรีนสกาย' ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชนเพื่อคนเมือง

รศ.นพ.น.อ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงโครงการ สยามกรีนสกาย สวนลอยฟ้าและศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร พืชสวน พืชไร่และดอกไม้ ซึ่งจุฬาฯ จัดสร้างขึ้น ณ สยามสแควร์ วัน กทม. ว่า สยามกรีนสกายตอบโจทย์ของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีที่สุดในยุคสมัย โดยผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้ากับการออกแบบเชิงศิลปะ ภูมิสถาปัตย์ ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบันเทิงในเวลาเดียวกัน รวมทั้งจะถูกใช้เป็นที่ตั้งโครงการต้นแบบนำร่องในการบริหารพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและนอกอาคาร ก่อนที่จุฬาฯ จะขยายพื้นที่สีเขียวไปยังส่วนต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย รวมกว่า 28 ไร่ เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ลานกิจกรรม แหล่งสัมมนาการ แหล่งเรียนรู้ทุกชนิด พันธุ์ไม้ จนถึงห้องเรียนธรรมชาติที่เสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ด้าน รศ.ไทรรัตน์ จารุทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ กล่าวว่า สยามกรีนสกายออกแบบและพัฒนาขึ้นจากแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ เน้นการเรียนรู้ ชุมชนเกษตร และสร้างเครือข่ายสังคม การเรียนรู้หมายถึงการให้ความรู้ด้านการเกษตรก้าวหน้า การจัดการภูมิทัศน์ นิเวศเมือง กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ส่วนการชุกชีเกษตรหมายถึงการนำวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรไทยมาให้คนเมืองได้สัมผัส การจัดสรรพื้นที่เน้นการใช้แนวคิดการจัดการตนเองอย่างครบวงจร และสร้างเครือข่ายสังคม เป็นแหล่งพบปะผู้คนรักเกษตร สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ทางด้าน อ.กชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกประจำโครงการ กล่าวว่า แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แปลงเกษตรก้าวหน้า แปลงพืชสวนพันธุ์ และแปลงสวนสวยปลูกง่าย พื้นที่ส่วนแรก แปลงเกษตรก้าวหน้าจะเป็นแปลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จัดแสดงนวัตกรรมการเพาะปลูกด้วยระบบแสงอาทิตย์ ห้องสาธิตและผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะร้านค้า การเพาะปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีทั้งพันธุ์ไม้สวยงาม พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ไปจนถึง ปลูกข้าวไร่ พื้นที่ส่วนที่สอง แปลงพืชสวนพันธุ์ จัดแสดงพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิ แปลงพืชสวนนาชาติ สวนสวยเมนูเด็ด ที่ผู้สนใจนำไปเป็นแนวทางเพาะปลูกได้เองที่บ้าน และพื้นที่ส่วนที่สาม แปลงสวนสวยปลูกง่าย จัดแสดงพืชพรรณที่ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก

รายงานข่าวแจ้งว่า สยามกรีนสกาย จะให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.เป็นต้นไป เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธและวันเสาร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.siamgreensky.com](http://www.siamgreensky.com) Facebook Fanpage หรือ [www.facebook.com/siamgreensky](http://www.facebook.com/siamgreensky)